



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

20 ธันวาคม 2564



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 20 ธ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,525 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,194,053 ราย รักษาหายเพิ่ม 4,190 ราย รักษาหายสะสม 2,132,548 ราย ยังรักษาอยู่ 40,097 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย เสียชีวิตสะสม 21,408 ราย ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 99,898,515 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 274,995,296 ราย เสียชีวิต 5,370,105 ราย รักษาหาย 246,665,356 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เนเธอร์แลนด์ ล็อกดาวน์ทั่วประเทศเริ่มวันอาทิตย์นี้ อังกฤษ จับตาสถานการณ์โควิด-19 โกลัซด์ 60% ของผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เป็นสายพันธุ์โอมิครอน พบเสียชีวิตเพิ่ม 7 ราย กัมพูชาพบผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอนเพิ่ม 2 ราย รวมเป็น 4 ราย มองโกเลีย ไม่พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตครั้งแรกในรอบ 8 เดือน เยอรมนี ขึ้นบัญชี "อังกฤษ" เสี่ยงสูงโอมิครอน-กักตัวไม่มีเงื่อนไข ฝรั่งเศส ประกาศให้ผู้ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นที่สามารถเข้าไปใช้บริการในภัตตาคารได้</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. เฝ้าระวังโอมิครอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวหน้า ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, ,chiangmainews ch7 sanook nationtv. Workpointtoday amarintv,tnnthailand springnews thebangkokinsight)</p> <p>- สสจ.ภูเก็ต ตรวจพบผู้ป่วยสายพันธุ์โอมิครอนแล้ว 5 ราย เป็นคนไทยชาวจังหวัดปัตตานี ที่เดินทางไปมูเราะห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย กลับไปรักษาตัวต่อที่จังหวัดปัตตานี 1 ราย อีก 4 รายเป็นคนต่างชาติ อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลของภูเก็ต ไม่ได้แพร่ระบาดในพื้นที่ จ.ภูเก็ต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก กรมประชาสัมพันธ์ one31)</p> <p>- สสจ.ปัตตานี พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน 1 ราย เดินทางกลับมาจากประเทศซาอุดีอาระเบีย ลงเครื่องที่สนามบินภูเก็ต เข้ารับการรักษาที่ รพ.โคกโพธิ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก สำนักข่าวอิศรา tnnthailand)</p> <p>- สสจ.นนทบุรี เปิดเผยว่า มีกลุ่มผู้แสวงบุญ 14 ราย จาก 21 ราย ในต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ติดเชื้อโควิดกลับมาจากนครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย พบสายพันธุ์โอมิครอน 6 ราย เฉลตา 8 ราย ส่งรักษาที่ ร.พ.วิภาวราม รามคำแหง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (one31)</p> <p>- นายปริดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี เปิดเผยว่า พบผู้ที่เดินทางกลับจากการแสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนแล้ว 7 คน กลุ่มเสี่ยงสูงอีก 6 คน และมีบางคนติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาด้วย โดยมีผู้เดินทางกว่า 30 คน หลายคนเริ่มมีไข้ตั้งแต่อู่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงแรมอัลมาส และห้ามออกจากห้องพักเด็ดขาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีพบผู้ป่วยโควิด 19 สายพันธุ์ โอมิครอน 3 ราย หลังกลับจากแสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอาระเบียว่า ได้คัดกรองเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ และศึกษาความรุนแรง ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อของวัคซีนที่ประชาชนได้รับ ค่อนข้างมั่นใจว่าวัคซีนช่วยลดการเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อในปอดได้ระดับหนึ่ง และลดอาการป่วยหนัก และเสียชีวิตได้ โดยนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เร่งการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้เร็วขึ้นเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ขณะนี้ฉีดเข็ม 3 ได้มากกว่า 7 ล้านคนแล้ว ภาพรวมการฉีดวัคซีนเกิน 100 ล้านโดสแล้ว ซึ่งน่าจะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่ก็ต้องไม่ประมาท โดยต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากพี่น้องประชาชนด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชนไทยรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ คมชัดลึก)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยหลังมีรายงานพบการติดเชื้อโอมิครอนในจังหวัดต่าง ๆ</p>	

จากผู้เดินทางกลับมาจากการการแสวงบุญที่เมืองเมกะ ว่า เบื้องต้นตัวอย่างที่ส่งมาตรวจหาสายพันธุ์ไม่ได้ระบุว่ามีมาจาก จว. ไค แต่มีรายงานการติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มขึ้น จะมีการแถลงข่าวในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ทั้งนี้แนวโน้มการติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนมีการเพิ่มขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาติ โดยจะมีการติดเชื้อมาจากต่างประเทศก่อน คาดว่าอีกไม่นานอาจจะมีการติดเชื้อภายในประเทศขึ้นได้ ทุกคนจึงควรฉีดวัคซีน เว้นระยะห่าง ล้างมือ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตือนไทย "โอมิครอน" คือภัยคุกคามใหม่ แนะนำ ศบค.พิจารณานโยบาย และประชาชนตั้งการ์ดให้สูงป้องกันตัวเองให้ดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 2565 จบหรือเริ่มใหม่ ว่า จบถ้าโอมิครอนมาแทนกลุ่มอื่นได้หมดจด ทั้งนี้ คนที่เคยติดเชื้อมาก่อนสามารถป้องกันโอมิครอนได้เพียง 19% และวัคซีนมาตรฐานในต่างประเทศสองเข็มลดการติดเชื้อที่มีอาการได้ 30% และประมาณว่าเข็มสามจะได้ 70% แต่บอกไม่ได้ว่านานเท่าใด แต่จะไม่จบถ้าโอมิครอนแทนที่เดลต้าได้ไม่สนิท และเดลต้ายังปรับความรุนแรงขึ้นได้ เกิดคู่หูระบาด (twin endemic) และจะซับซ้อนขึ้นถ้ารวมกันเป็นไฮบริด ทั้งนี้ โดยที่โอมิครอนก็นำโคโรนาหวัด 229E เข้ามาควมรวมไปแล้ว และเป็นไฮบริด อาจมีศักยภาพในการสร้างความรุนแรงมากขึ้น หรือแม้แต่โอมิครอนเดี่ยว ๆ ปรับตัวมากขึ้น

2. ฝ่าฝืนมาตรการ ป้องกันโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน) เว็บไซต์(มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า สำนักข่าวไทย pptvhd36 topnews)

- รมว.สธ.เห็นภาพประชาชนมาร่วมงานที่จังหวัดสุรินทร์แล้ว ยอมรับว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิด 19 ได้ตักเตือนผู้ที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่ากรณีนี้ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งในฐานะที่เป็นประธานกรรมการจัดงานตระหนัก และนำไปเป็นบทเรียน โดยรัฐบาลมีหน้าที่ออกมาตรการเพียงเท่านั้น เสนอแนะควรจัดมาตรการการเฝ้าระวัง กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ ไทยรัฐ

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ ผวจ.สุรินทร์ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ได้สั่งจัดตั้งงานเป็นเวลา 2 วัน เพื่อให้ผู้จัดงานปรับปรุงการคัดกรองผู้ร่วมงานให้เป็นไปตามมาตรการของ สธ. ได้กำชับ นพ.สสจ. สุรินทร์ ให้ติดตามใกล้ชิด หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ก็สมควรให้ยุติการจัดงาน

3. นโยบายฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย thaigov)

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. มีนโยบายฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็มตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด ได้ให้พัฒนาแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” และให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ข้อมูลในระบบหมอพร้อมในการนัดหมาย พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น กรณีมีผู้วอล์กอินมาถึงโรงพยาบาลแล้วให้ฉีดวัคซีนให้ได้เลย ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานระบบหมอพร้อม 21.6 ล้านคน ผลสำรวจพบว่า มีความพึงพอใจมาก 72% ข้อมูลที่ต้องการมากที่สุดคือ ข้อมูลวัคซีนและการป้องกันเชื้อโควิด บริการด้านสาธารณสุข สิทธิประโยชน์รักษาพยาบาล ส่วนบริการคือ ตรวจสอบสิทธิการรักษา การแจ้งเตือนฉีดวัคซีน นัดตรวจคลินิกต่างๆ ในโรงพยาบาล ออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Pass) ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ

สื่อที่นำเสนอ : โลกนี้

- มีการส่งต่อข้อความทางไลน์ อ้าง นพ.จากจุฬาฯ เตือนผู้ที่ฉีด AZ 2 เข็มแล้วกระตุ้นด้วย MRNA เร็วเกินไป ให้ระวังเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

4. ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- ที่ จ.เพชรบูรณ์ มีพระสงฆ์ที่วัด พื้นที่ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มรณภาพภายในกุฏิ หลังจากฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ด้วยไฟเซอร์ ได้ 2 วัน มีอาการแน่นหน้าอก เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน มีน้สีระชะ เชื่อว่ามาจากวัคซีนอย่างแน่นอน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงสาเหตุการมรณภาพ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ เดลินิวส์)

- นายกฯ” รมว.รงค.ฉีดเข็มกระตุ้น พร้อมให้ขยายบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสัญชาติ ป้องกันและลดอัตราเสี่ยงโควิด 19 ทุกสายพันธุ์ ด้าน กทท.ได้เตรียมเพิ่มจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดผ่านแอปพลิเคชัน "QueQ" ทั้งวัคซีนเข็มที่ 1 เข็ม 2 และเข็ม3 เพิ่มจุดฉีดแล้ว 18 แห่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สยามรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ฐานเศรษฐกิจ)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สธ. ได้ประสาน ก.คมนาคม บขส. เตรียมการรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย กรณีรถโดยสารที่ใช้เวลาเดินทางเกิน 4 ชั่วโมงขึ้นไป ควรมีการตรวจ ATK ผู้โดยสารก่อนขึ้นรถทุกคน พนักงานตรวจตามมาตรการ ส่วนการตรวจใบรับรองการฉีดวัคซีนถือเป็นพื้นฐาน สธ. ไม่ได้บังคับว่า ต้องฉีดวัคซีนก่อนร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นสิทธิของผู้ประกอบการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ การประเมินสถานการณ์จะดู 1.ศักยภาพ ร.พ.รองรับผู้ป่วยอาการหนัก 2.ระบบสาธารณสุขรองรับผู้ติดเชื้อได้ และ 3.อัตราเสียชีวิตไม่สูงมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแบบจำลองการระบาดหลังปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนเห็นภาพ และใส่ในการอ้างอิงสถานการณ์ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะแล้วเสร็จ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ข่าวสด)

- อธิบดีกรมอนามัย ห่วงโควิดมากับกระเช้าของขวัญ เผยมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อไวรัส จากการสัมผัสของพนักงาน แนะนำเช็คทำความสะอาดหีบห่อ ก่อนเปิดบริโภค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน เตรียมพร้อมจ่ายเงินเยียวยาในโครงการเยียวยาผู้ ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ 5,000 บาทต่อคน คาดว่าจะโอนเงินรอบแรกภายในปลายเดือน ธ.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน อินโฟเควสท์)

- กทท.สั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่เขตคลองเตย-ร้านหมูกระทะเขตบางกะปิ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

- เอเอฟพีรายงาน นักโทษหลายร้อยคนที่เรือนจำจังหวัดกระบี่ รวมตัวก่อจลาจลถึง 2 วัน จุดไฟเผาภายในคุกสาเหตุไม่พอใจเรือนจำจัดการบริหารคลัสเตอร์โควิด-19 มีการส่งกำลังตำรวจเข้าสลาย และมีนักโทษบางส่วนได้รับบาดเจ็บจากกระสุนยาง

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ชวนออกกำลังกาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โโพสต์ยินดีกับทีม อสม. ที่รัฐบาลได้อนุมัติค่าเสี่ยงภัยให้ อสม. อีก 6 เดือน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนทำงานที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด 19 และเชิญชวนคนไทยหันมาออกกำลังกายว่า “วิ่งตอนนี้เรียกว่าออกกำลังกาย แต่ถ้าวิ่งตอนไม่สบายเรียกว่ากายภาพ มาออกกำลังกายกันครับ”

TO BE NUMBER ONE

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์)

- นพ.ชินรอส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ มีทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรวม 8 ทีม ได้แก่ รุ่น Junior รางวัลที่ 1 ทีม Oh My Gosh รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่, รางวัลที่ 2 ทีม The Sunshine Donmon Chai รร.เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สสจ.ตาก รุ่นPre-Teenage รางวัลที่ 1 ทีม The R.F.M. All Star สถาบัน Paradise C.N.X Studio สสจ.เชียงใหม่, รางวัลที่ 2 ทีม Heyday รร.สาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่, รางวัลที่ 3 ทีม Dragons Gold สถาบัน Enjoy Studio สสจ.นครสวรรค์ และรุ่น Teenage รางวัลที่ 1 ทีม TWISTER มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่, รางวัลที่ 2 ทีม The Alpha Ray สถาบัน Paradise C.N.X Studio สสจ.ลำพูน, รางวัลที่ 3 ทีม Arthur รร.เสรีศึกษา สสจ.เพชรบูรณ์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พืชกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า1)</p> <p>- ญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ้างอิงข้อมูลในหนังสือบันทึกของแผ่นดิน จัดทำโดย มูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สมัยก่อนกระท่อมเป็นต้นไม้ที่มีปลูกแทบทุกบ้าน เป็นสมุนไพรที่มีระบุไว้ในตำรับยาหลายขนานใช้รักษาหลายโรค เช่น โรคนิ่ว ท้องเสีย ท้องร่วง และยังช่วยห้ามเลือด ช่วยในการอดฝิ่น หรือเด็กนอนไม่หลับ ร้องอแง จากการที่มีการใช้ "กระท่อม" ในทาง "เสพติด" ทำให้มีกฎหมายควบคุมมาตั้งแต่ปี 2486 อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกเป็นเหตุผลเรื่องผลกระทบต่อการศึกษาของรัฐบาลมากกว่าเหตุที่กระท่อมเป็นพืชเสพติด จนทำให้ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์กระท่อมค่อย ๆ สูญหายไป อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิจัย และการนำสารสกัดจากกระท่อมมาใช้ในทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)</p> <p>- เมื่อรัฐบาล โดยกระทรวงยุติธรรม ประกาศปลดล็อกพืชกระท่อมพ้นจากยาเสพติดให้โทษ มีผู้สนใจจำนวนมาก แต่งานวิชาการเกี่ยวกับพืชกระท่อมเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่ หากมีงานวิชาการรับรองจะทำให้พืชกระท่อมมีทิศทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไปในทางที่ดี ทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำเงินให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย ขั้นตอนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายยังมี อย. ควบคุมและกำกับดูแล ซึ่งหากจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร เครื่องสำอาง หรือมีไว้เพื่อบริโภค จำเป็นต้องผ่านการขออนุญาตก่อน ข้อควรระวังจะมีรายละเอียดในงานสัมมนาเชิงวิชาการ "อนาคตกระท่อม กับการปลดล็อกสู่พืชเศรษฐกิจ" วันที่ 22 ธ.ค. นี้</p>	-
<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า สกู๊ปพิเศษ)</p> <p>- แม้ว่า "พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551" เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และห้ามขายให้กับคนเมาครองสติไม่ได้ แต่ล่าสุดทางสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครือข่าย ได้เสนอตัวเลขว่ามีผู้ประกอบการผับ บาร์ ร้านค้าปลีกมากกว่า 99% ขายเหล้า-เบียร์ให้กลุ่มนี้อย่างไม่เกรงกลัว ปัญหาจึงอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายมากกว่า เจ้าหน้าที่ต้องจริงจังมากต่อการเฝ้าระวังขายเหล้าให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หากมีการปรับปรุงกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องแก้เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	-
<p>สปสช.มอบแว่นตาสำหรับเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์,) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, newtv, isaranews, nationtv, mcot,)</p> <p>- เลขาธิการ สปสช. เผยสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ให้แก่เด็กไทยอายุ 3 – 12 ปี มีสิทธิได้รับการตรวจคัดกรองสายตา หากจักษุแพทย์วินิจฉัยว่าสายตาผิดปกติจำเป็นต้องใช้แว่นตา มีสิทธิรับคนละ 1 อันต่อปี โดย รพ.สามารถสั่งตัดและประกอบที่หน่วยประกอบแว่นตาของ รพ. หรือจัดหาจากจักษุคลินิกหรือแว่นตาเอกชนในชุมชน และเบิกจ่ายชดเชยค่าแว่นตาได้จาก สปสช. นอกจากนี้ อปท.ร่วมขับเคลื่อนผ่าน “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น” ในการนำเด็กไปรับบริการที่ รพ. 3 ครั้ง ได้แก่ การรับบริการตรวจวินิจฉัย การรับแว่นตา และรับบริการตรวจประเมินเมื่อครบ 6 เดือน ซึ่งสปสช.จะทำหนังสือถึง อปท. ทั่วประเทศต่อไป</p>	-
<p>มหรธรมของขวัญปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, โปสทูเดย์, ผู้จัดการ, inn, thejournalistclub, brandbuffet)</p> <p>- ผู้ว่า กนอ. เผย ได้รับมอบหมายจาก รมว.อุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยงานหลักจัดงาน “มหรธรมของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม” จำหน่ายสินค้าราคาถูก ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งได้ มอก., สินค้าจากโครงการ “Farm to Factory”, สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9, สินค้าจากวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสมุนไพรไทย ระหว่างวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2564 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ บริเวณถนนอเนกประสงค์ โลตัส สาขาอมตะนคร</p>	-
<p>จับสาวแอบอ้างเป็นหมอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, sanook, ch7, amarintv)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- บก.ปคบ. แฉลงผลการจับกุมหญิงสาวแอบอ้างเป็นแพทย์ ลักลอบทำงานในคลินิก EST CUTE CLINIC โดยผู้ต้องหาไร้สารภาพ จบการศึกษาชั้น ม.6 เคยสมัครเข้าทำงานเป็นเซลล์ในคลินิกเสริมความงาม ซึ่งขณะนั้นได้ลักลอบนำยาโบท็อกซ์ที่เหลือจากบริการลูกค้ามา ทดลองฉีดในกลุ่มพนักงานจนเกิดความชำนาญ เบื้องต้นโดนหมายจับข้อหาฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้คำหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา ต่าง ๆ</p>	
<p>จับโรฮีนจาหลบเข้าไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ตรวจคนเข้าเมืองจ.ตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แฉลงจับกุมและตรวจสอบ ชาวเมียนมา (โรฮีนจา) จำนวน 36 คน ลักลอบเดินทางข้ามแดนมาประเทศไทย โดยมีจุดหมายปลายทางเพื่อไปทำงานที่ ประเทศมาเลเซีย เบื้องต้นตรวจหาเชื้อโควิด 19 ยังไม่พบเชื้อ ทั้งนี้ ฝ่ายปกครอง ได้เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่านำที่พักพิง ซ่อนเร้น ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย</p>	-